

## อบรมเชิงปฏิบัติการ นักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นใหม่



สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นใหม่” ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 คน ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และนายทวิสิทธิ์ ทองช่อม อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

## อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือ ช่วยการวางแผนและการทำงาน วิจัยเชิงระบบ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องมือช่วยการวางแผนและการทำงานวิจัยเชิงระบบ” ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง



ของหน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2552 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุรพล จันทร์อาทิตย์ นักวิจัย

อาวุโส/ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเกษตร (เกษียณอายุ) สถาบันจัดการทรัพยากรน้ำนานาชาติ เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนและการทำงานวิจัยเชิงระบบสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## นักเกษตรกรดูงานที่ภาคตะวันออก



ระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2552 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้นำเกษตรกรจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 50 คน ไปศึกษาดูงานการปลูกไม้ผลและเกษตรอินทรีย์ในหลายจังหวัดของภาคตะวันออก เช่น ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นศูนย์ที่จัดแสดงนิทรรศการแสดงแนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แปลงสาธิต การผลิตผัก สมุนไพร รวมถึงพืชพรรณธรรมชาติที่หาได้ยาก ดำเนินการโดยวิถีธรรมชาติ การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากการผลิตภายในศูนย์เอง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สถานที่ผลิตสมุนไพรกัญญาเบศร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับโดยทั่วไป และได้รับการตรวจสอบว่ามีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือที่เรียกกันย่อๆว่า IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิต

พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะไม้ล้มลุกขนาดต่าง ๆ ไม้ประดับ เช่น ต้นโมก หมาก ปาล์มไผ่ ไม้หอม ไม้มั่งคด สีสลายดีหลากหลายทั้งพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศ กล้วยพัด รวมทั้งไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด กระท้อน ขนุน ฯลฯ **สวนวโรทัย** เป็นสวนลื่นจี-ลำไย อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ของนายวโรทัย ภูัญญาสนัน อดีต รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณพันกว่าไร่ พืชผลมีอายุประมาณ 20 ปี ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมศึกษาดูงานต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับการผลิตลำไยเป็นอย่างมาก และร่วมกันซักถามพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นร่วมด้วย

## จัดงาน “วันวิชาการเกษตรเพื่อพี่น้องชายแดนใต้” ที่นราธิวาส

ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก่อตั้งและดำเนินงานมาครบรอบ 36 ปี ในปี 2552 นี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ได้จัดงาน “วันวิชาการเกษตรเพื่อพี่น้องชายแดนใต้” ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เริ่มงานตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป งานจัดภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส (ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันนราธิวาสเดิม) อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมในงานมีหลากหลาย เช่น การสาธิตการดองพริกไทย การติดตามเขียว การเพาะเห็ด การปลูกผักไร้ดิน การกรีดยาง และการทำยางแผ่นชั้นดี การปลูกผักเสริมรายได้ การปลูกข้าวโพดหวาน การปลูกสับปะรด การปลูก

พริกไทย การปลูกปาล์มน้ำมัน การเยี่ยมชมแปลงอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ได้แก่ดาหลา ปาล์มบังสุรย์ หม้อข้าวหม้อแกงลิง หน้าวัว เยี่ยมชมโรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของพื้นที่ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายจิรากร โกศัยเสวี) เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรอีกท่านหนึ่งที่ดูแลรับผิดชอบ สวพ. 8 คือท่านรองฯวิภา พงศ์พัฒนานนท์ เดินทางมาพร้อมคณะเป็นกำลังใจแก่คณะผู้จัดงานด้วย มีเกษตรกร นักเรียน ผู้สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก

## นำเกษตรกรดูงานที่อิมแพคเมืองทองธานี

ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้จัดงาน “มหัศจรรย์เทคโนโลยี 36 ปี กรมวิชาการเกษตร” ขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2552 ณ อิมแพคเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นั้น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้นำเกษตรกรจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 150 คน เข้าร่วมชมงานดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นและได้รับความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นผลงานการค้นคว้าวิจัยของกรมวิชาการเกษตรตลอด 36 ปีที่ผ่านมา และสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้

# สวพ. 8

# ชวนคุย...

รายการวิทยุเพื่อวิชาการเกษตรก้าวหน้า พัฒนาการผลิตพืชให้มีคุณภาพดี ปลอดภัย และยั่งยืน ...

AM 1269 KHz วิทยุ มก.สงขลา

ทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ เวลา 16.00 - 17.00 น.

FM 102.0 MHz พัทลุง

ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 - 15.00 น.

หรือสามารถเปิดฟังได้ทางเว็บไซต์ [www.watlanae.com](http://www.watlanae.com)

FM 106.0 MHz พัทลุง

ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 14.00 น.